

## ๑. ข้อความสำคัญขององค์ปาฐก/วิทยากร

๑.๑ ชื่อองค์ปาฐก/ วิทยากร ดร.พญ. ฉันทนา ผดุงทศ

### ข้อความสำคัญ/ประทับใจที่นำเสนอ

“กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ต้องวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ขาด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงมีส่วนร่วมแต่ต้น”

“การที่บางคนไปเล่นนอกวง ไม่เล่นในวงสมัชชาสุขภาพ เพราะรู้สึกว่าจะถูกรุกเต็มที่ ไม่มีพื้นที่ให้ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน ขาดความไว้วางใจในกระบวนการและคนที่มาเข้าร่วม เป็นเรื่องน่าคิด”

“ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญ บางประเด็นอาจต้องสร้างเวทีให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันก่อน”

๑.๒ ชื่อองค์ปาฐก/ วิทยากร ภก. ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล

### ข้อความสำคัญ/ประทับใจที่นำเสนอ

“สข. ควรจะ ประสาน ติดตาม กระตุ้น สนับสนุน ขาเคลื่อนมากขึ้น เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ”

“เหตุผล เป็นข้ออ้างที่ดี แต่มันขึ้นกับว่า ‘มันเป็นเหตุผลของใคร’ การถกแถลงกันด้วยเหตุผล/ข้อมูล จึงไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง เราต้องใช้เครื่องมือนี้แบบรู้เท่าทันจุดอ่อนของมัน”

๑.๓ ชื่อองค์ปาฐก/ วิทยากร นพ. สุธีร์ รัตนมงคลกุล

### ข้อความสำคัญ/ประทับใจที่นำเสนอ

“บทเรียนจากการขับเคลื่อนมตินี้ มีข้อค้นพบตั้งแต่ ‘การเกิดขึ้น’ ของมติฯ ที่อยู่บนความไม่พร้อมทางวิชาการ ‘การตั้งอยู่’ บนความขัดแย้งของผู้เกี่ยวข้อง มีความระแวงกัน และ ‘การดับไป’ เพราะไม่มีใครรับรู้ รับทำ และร่วมรับผิดชอบ”

“คำว่า ฉันทมติ คืออะไร หากทุกคนไม่ได้เห็นด้วย ถือว่าเป็นฉันทมติหรือไม่ กระบวนการสมัชชาสุขภาพควรเป็นเวทีที่เป็นกลาง มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกล้าแสดงความคิดเห็น และไม่ระแวงกัน”

“ภาพลักษณ์ สข. ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ดูประนีประนอมกับทุกฝ่ายมากเกินไป จนเอกชนเข้าใจว่า สข. รับฟังแต่เสียงประชาชน ในขณะที่ประชาชนหรือภาคประชาสังคมเองก็เข้าใจว่า สข. ฟังแต่เสียงราชการและเอกชน ทำให้บทบาทของ สข. เป็น ‘ส. กั้นชน’ ไป”

## ๒. ข้อความสำคัญ/ประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุม

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่พูด (ให้ระบุองค์กร/เครือข่ายด้วย) นายแพทย์มงคล ณ สงขลา

### ข้อความสำคัญ/ประทับใจ ที่นำเสนอ

“การทำงานสมัชชาสุขภาพที่จะนำเอาการอภิบาลระบบสุขภาพโดยเครือข่ายมาใช้เสริมการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรัฐ นั้นต้องหาจุดร่วมกันให้เจอเพื่อให้สามารถทำงานด้วยกันได้ และภาคีเครือข่ายต้องให้ความสำคัญและมี

ความเข้มแข็งเพียงพอเพื่อให้รัฐเห็นประโยชน์และเห็นว่าการทำงานแบบเครือข่ายนั้นมีประโยชน์และเอื้อการทำงานซึ่งกันและกัน”

“หากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจต้องหันไปพึ่งพาโรงพยาบาลเอกชน และอาจทำให้ล้มละลายจากการเจ็บป่วยเหมือนที่เคยเป็นเมื่อช่วงปี ๒๕๔๐ ที่ผ่านมาก็ได้ ดังนั้น โจทย์ใหญ่คือ ระบบบริการจะเกื้อกูลต่อคนทุกชนชั้นยากได้จริงหรือไม่ อย่างไร”

**ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่พูด (ให้ระบุองค์กร/เครือข่ายด้วย)** นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

**ข้อความสำคัญ/ประทับใจ ที่นำเสนอ**

“เวทีสมัชชาสุขภาพเป็นเวทีหนึ่งที่จะช่วยให้สังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนได้เรียนรู้ว่า การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีนั้น ต้องใช้ข้อมูลเชิงวิชาการหรือเชิงประจักษ์มาพูดคุยกัน ไม่ได้ใช้แต่การ lobby เท่านั้น”

“การพูดคุยกันนั้น หากมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องแล้วจะคุยกันยากมาก เช่นเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินนั้น มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแน่นอน และเห็นว่าการศึกษาที่นำเสนอวันนี้ควรมองเรื่องอิทธิพลของต่างประเทศด้วย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงมากในการทำให้มตินี้ไม่เดินหน้า”

**ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่พูด (ให้ระบุองค์กร/เครือข่ายด้วย)** นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

**ข้อความสำคัญ/ประทับใจ ที่นำเสนอ**

“ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะนั้น ข้อมูลวิชาการต้องแข็งแรง และนำมาพูดคุยกันอย่างเปิดเผยบนโต๊ะ”

“กระบวนการขับเคลื่อนติดตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแม้ยังไม่ดีนัก แต่ก็พบว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพมีน้ำยา เพราะปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสำคัญ และมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมมากขึ้น”